



ที่ อว 78.016/๗ 2๕๖๗

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการ

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยว หรือ ชุดโครงการวิจัย โดย 1 ชุดโครงการประกอบด้วย 2 โครงการย่อยขึ้นไป,
2. กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 500,000 - 1,000,000 บาทต่อโครงการหรือชุดโครงการ ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ขอบเขต และลักษณะของข้อเสนอโครงการวิจัย
3. ระยะเวลาดำเนินชุดโครงการวิจัย 8 - 12 เดือน,
4. มีเอกสารยืนยันความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด กรอบการวิจัย คุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัครทุนวิจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังเอกสารแนบท้าย และยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ (National Research and Innovation Information System: NRIIS) ได้ที่ www.nriis.go.th พร้อมแนบ File Word และ PDF ตามแบบฟอร์มของหน่วย บพท. และเอกสารอื่น ๆ ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และ ทำการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 15:00 น. ทั้งนี้ โครงการที่เสนอขอทุน ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียม พัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันในอัตรา 10% และขอให้ดำเนินการเรื่องมาตรฐานการวิจัย ตามที่ระบุในหนังสือขอแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องแบบฟอร์ม ตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

อนึ่ง หน่วย บพท. กำหนดให้มหาวิทยาลัยรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 18:30 น. เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา มหาวิทยาลัยขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนวิจัยส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRIIS ล่วงหน้า 3 วันก่อนครบกำหนดของแหล่งทุน (ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567) โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เสนอขอทุนผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้ฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ขอให้ส่วนงานดำเนินการตรวจสอบ และทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์มายังกองบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะโครงการที่ดำเนินการส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์จากส่วนงานต้นสังกัดภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

/ทั้งนี้ หน่วย บพท....

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของกรอบการวิจัยและตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบ Online ผ่าน www.facebook.com/PMUA.THAI กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวสุทธิดา มณีกุล ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 109 5432 ต่อ 815 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: suttida.man@nxpo.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยดังกล่าว ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกันด้วย
จักขอบพระคุณยิ่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เมษายน 2567

พณฯ



กองบริหารงานวิจัย

โทร. 02 849 6241

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nontaporn.pra@mahidol.edu